

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 การติดตามงานตามภารกิจ (function) โดยแต่ละกลุ่มได้นำเสนองานผลการดำเนินงานตามภารกิจ(function) ในรอบ 5 เดือนแรก โดยสรุป ดังนี้

ตัวชี้วัดงาน function	ผลการดำเนินการรอบ 6 เดือนแรก
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง (กลุ่ม อก.)	มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 1.1 รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน 1.2 รายงานการควบคุมภายใน ปย.4 ปย.5 (Output) - การวิเคราะห์ความเสี่ยงกระบวนการบริหารงานคลินิกทันตกรรมกลาง (Outcome) - เผยแพร่ SOP กระบวนการสำคัญที่ผ่านความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 กระบวนการ - เผยแพร่ SOP กระบวนการสนับสนุนที่ผ่านความเห็นชอบ อย่างน้อย 3 กระบวนการ - แนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินราชการ คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ (การรับส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำ หนังสือภายใน ภายในอก)
การประเมินผลผลิตภัณฑ์ด้านทันตสุขภาพ กรมอนามัย พ.ศ. 2565 (กลุ่มอส.)	Output : สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยประเมินผลผลิตภัณฑ์ ด้านทันตสุขภาพกรมอนามัย พ.ศ. 2565 รอบ 5 เดือนแรก Outcome : ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามผ่านทางระบบออนไลน์ถูกนำเข้าไปนกรวมการวิเคราะห์ข้อมูลและชุดข้อมูลถูกตรวจสอบปรับปรุงรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบทุกแบบสอบถามแล้ว
วิทยาลัยทันตสาธารณสุข (กลุ่ม พท.)	Output : เผยแพร่วิทยาลัยทันตสาธารณสุขได้ตรงเวลา ฉบับ ปีที่ 27 (มกราคม - ธันวาคม 2565) ณ วันที่ 28 ธ.ค. 65 บนระบบ ThaiJO2.0 Outcome : ยอด download บทความในระบบ ThaiJO2.0วิทยาลัยทันต 3 ฉบับย้อนหลัง (ฉบับปีที่ 25-27) ในรอบ 5 เดือน (ตุลาคม - กุมภาพันธ์ 2566) มียอด download จำนวน 3,267 ครั้ง จากเป้าหมาย 3,115 ครั้ง
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ (กลุ่ม สว)	Output : รายงานผลการสำรวจการเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงตามกลุ่มอายุ : Template เฝ้าระวังส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักทันตสาธารณสุข Outcome : มีการนำเข้าข้อมูลเฝ้าระวังทันตสุขภาพอย่างน้อย 2 แหล่งข้อมูลขึ้นไป สู ระบบรายงานทันตสุขภาพ Report Dental (moph.go.th)
โครงการฟันเทียม รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567	Output : คู่มือการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรทำฟันเทียม 3 visit และฐานข้อมูลรากฟันเทียม Outcome : ผู้สูญเสียฟัน ได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก หรือเกือบทั้งปากเป้าหมาย: 36,000 ราย สามารถดำเนินการรับบริการใส่ฟันเทียม จำนวน 26,477 ราย (73.55%)
โครงการสำรวจภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2565-2566	Output : ดำเนินการสำรวจได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน 25 จังหวัด Outcome : รายงานสรุปผลการสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ส่งให้ สวรส

น.ส.สุชาดา สุราเลิศ ผู้จัดประชุม